

EARLY

STAGES

STRONG BEGINNINGS • BRIGHT FUTURES



QUÁ TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI

Thông tin dưới đây nêu chi tiết về quá trình của Early Stages (Giai đoạn đầu).

1

Giới thiệu đến với Early Stages

Bất kỳ ai đều có thể giới thiệu một trẻ đến với Early Stages. Chúng tôi chấp nhận các giới thiệu cho trẻ trong độ tuổi từ 2 năm 8 tháng đến 5 năm 10 tháng. Để giới thiệu:

- Điền vào mẫu đơn trên mạng tại www.earlystagesdc.org (cách tốt nhất để giới thiệu)
- Gửi qua email mẫu giới thiệu đã điền đầy đủ đến referral@earlystagesdc.org
- Gọi số (202) 698-8037
- Fax mẫu giới thiệu đã điền đầy đủ đến số (202) 654-6079



DISTRICT OF COLUMBIA
PUBLIC SCHOOLS

2

Kiểm tra sự phát triển

Sau khi nhận được giới thiệu, chúng tôi liên lạc với bạn với tư cách là phụ huynh để làm một kiểm tra ngắn. Chúng tôi có các lựa chọn làm kiểm tra trực tiếp, qua điện thoại và qua cuộc gọi video.

Trong quá trình kiểm tra, chúng tôi sử dụng Bảng câu hỏi về Độ tuổi và Giai đoạn Phát triển (Ages and Stages Questionnaire hay ASQ) để hỏi bạn những câu hỏi về sự phát triển và bệnh sử của con bạn. Chúng tôi có thể yêu cầu được nói chuyện với những người chăm sóc khác của con bạn, bao gồm bác sĩ, giáo viên và nhà cung cấp dịch vụ trông trẻ. Chúng tôi có thể yêu cầu một số loại giấy tờ, như là hồ sơ y tế và các báo cáo đánh giá.

Chúng tôi cũng cung cấp cho bạn các nguồn tài nguyên về giáo dục đặc biệt. Những thông tin này giúp bạn hiểu được các thuật ngữ quan trọng và các quyền của bạn trong quá trình này.

Sau cuộc kiểm tra, chúng tôi sẽ thảo luận về nhu cầu đánh giá thêm.

3

Đánh giá

Chúng tôi có thể lên lịch đánh giá dựa trên các kết quả kiểm tra. Đánh giá sẽ xác định xem liệu con bạn có đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt hay không. Quá trình đánh giá này chỉ bắt đầu sau khi chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn. Sự đồng ý của bạn là việc cho phép bằng văn bản.

NHÓM ĐÁNH GIÁ CÓ THỂ KIỂM TRA:

- **Giao tiếp (Lời nói và Ngôn ngữ):** cách con bạn nói, hiểu và sử dụng ngôn ngữ
- **Học tập Sớm (Kỹ năng Tư duy, Giải quyết Vấn đề và Học tập):** cách con bạn học hỏi và sử dụng thông tin
- **Phát triển Thể chất (Vận động, Kỹ năng Vận động Tinh và Xử lý Cảm giác):** cách con bạn cử động, nhìn và nghe; cách con bạn sử dụng các cơ nhỏ của cơ thể trẻ; cách con bạn sử dụng các giác quan
- **Phát triển Cảm xúc - Xã hội:** cách con bạn liên hệ với người khác và cách hành vi của trẻ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng

VIỆC ĐÁNH GIÁ CÓ THỂ BAO GỒM:

- Các cuộc phỏng vấn và bảng câu hỏi
- Kiểm tra thính giác và thị giác
- Kiểm tra các kỹ năng, như là học tập, nói năng và vận động
- Quan sát con bạn
- Xem xét lịch sử y tế, xã hội và gia đình của con bạn

Bạn là thành viên quan trọng trong nhóm đánh giá của con mình. Chúng tôi khuyến nghị bạn đặt câu hỏi và chia sẻ các quan ngại, mục tiêu và thông tin về trẻ.



4

Cuộc họp về khả năng đủ điều kiện

Trong cuộc họp về khả năng đủ điều kiện, nhóm sẽ xem xét các kết quả đánh giá của con bạn. Chúng tôi sẽ cùng nhau xác định xem liệu con bạn có đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt hay không. Theo Đạo luật về Người khuyết tật (Individuals with Disabilities Act hay IDEA), con bạn đủ điều kiện nhận các dịch vụ nếu trẻ bị loại khuyết tật được IDEA xác định là có ảnh hưởng đến khả năng học tập.

Nếu con bạn đủ điều kiện thì trẻ sẽ được nhận các dịch vụ và nhóm sẽ phát triển Chương trình Giáo dục Cá nhân hóa (Individualized Education Program hay IEP) trong một cuộc họp IEP.

Nếu con bạn không đủ điều kiện thì trẻ sẽ không được hưởng các dịch vụ và quá trình này kết thúc. Bạn sẽ rời đi với thông tin có giá trị về sự phát triển của con mình. Chúng tôi cũng có thể trả lời các thắc mắc về cách để hỗ trợ thêm cho con bạn.

5

Cuộc họp IEP (Chương trình Giáo dục Cá nhân hóa)

IEP là một tài liệu bằng văn bản liệt kê các dịch vụ giáo dục đặc biệt mà con bạn cần để thành công ở trường.

Các dịch vụ IEP chỉ có thể bắt đầu sau khi bạn đã đồng ý. Bạn có thể chọn không đồng ý hoặc rút lại sự đồng ý vào bất kỳ lúc nào. Bạn và nhóm hỗ trợ con bạn sẽ quyết định thời điểm các dịch vụ sẽ bắt đầu. Nếu con bạn chưa đủ ba tuổi thì IEP không thể bắt đầu cho đến ngày sinh nhật lần thứ ba của trẻ.

Nhóm hỗ trợ ở trường học của con bạn sẽ cùng bạn xem xét IEP ít nhất mỗi năm một lần.

CÁC DỊCH VỤ IEP

Các dịch vụ giáo dục đặc biệt trong một IEP bao gồm hướng dẫn chuyên biệt. Hướng dẫn chuyên biệt điều chỉnh chương trình giảng dạy cho phù hợp với nhu cầu của con bạn.

Dịch vụ cũng có thể bao gồm các dịch vụ cụ thể có liên quan. Các dịch vụ liên quan hỗ trợ việc giảng dạy trên lớp. Ví dụ: con bạn có thể nhận được các dịch vụ về lời nói - ngôn ngữ, trị liệu chức năng hoặc các dịch vụ hỗ trợ hành vi.

KẾ HOẠCH DỊCH VỤ

Chúng tôi có thể xây dựng một kế hoạch dịch vụ nếu bạn chọn ghi danh cho con mình vào trường tư thục hoặc trường tôn giáo. Một kế hoạch dịch vụ không cung cấp tất cả các dịch vụ có trong một IEP. Kế hoạch đó có thể không đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của con bạn. Nhân viên quản lý hồ sơ của DCPS sẽ cùng bạn xem xét kế hoạch dịch vụ ít nhất mỗi năm một lần.



6

Ghi danh đi học

Quá trình của Early Stages kết thúc với lời mời ghi danh và một trường học của DCPS. Trước tiên, chúng tôi xác nhận rằng trường học trong khu vực của bạn có thể thực hiện IEP cho con bạn. Đây là trường học chúng tôi xếp chỗ cho con bạn nếu vẫn còn chỗ trống. Nếu trường trong khu vực không phải là một lựa chọn thì chúng tôi sẽ xếp chỗ ở trường gần nhất tiếp theo mà có thể thực hiện IEP. Chúng tôi cũng có thể xem xét các yếu tố khác như mong muốn học cùng trường với anh chị em và khả năng đến được trường.

Bạn phải ghi danh cho con mình vào trường học để nhận được các dịch vụ. Early Stages chỉ có thể sắp xếp cho ghi danh vào một trường của DCPS. Nếu bạn ghi danh cho con mình vào một trường bán công thì bạn có thể chuyển IEP sang trường đó. Nếu bạn ghi danh cho con mình vào một trường tư thục hoặc tôn giáo thì bạn có thể yêu cầu một kế hoạch dịch vụ thay thế.



CHÍNH SÁCH HỦY BỎ

Theo quy định của luật pháp, Early Stages buộc phải tuân theo các mốc thời gian đánh giá nghiêm ngặt. Việc lỡ hẹn sẽ ảnh hưởng đến khả năng của chúng tôi để phục vụ kịp thời cho các gia đình. Nếu bạn cần hủy bỏ một cuộc hẹn thì vui lòng thông báo cho Early Stages càng sớm càng tốt. Việc thông báo hủy hẹn trong vòng 24 giờ trước giờ hẹn được coi là bị lỡ hẹn.

Điều này có thể dẫn đến khả năng hồ sơ của con bạn bị đóng lại.